



Tiến Sĩ Devon Q. Horton, *Tổng Giám Đốc*

Ông Dijon DaCosta, Sr., *Chủ Tịch Hội Đồng*
 Bà Deirdre P. Pierce, *Phó Chủ Tịch*
 Bà Anna Hill
 Bà Whitney McGinniss
 Bà Allyson Gevertz
 Bà Vickie B. Turner
 Tiến Sĩ Joyce Morley

PHÁT HÀNH NGAY

Ngày 26 tháng 7 năm 2024

Liên Hệ:

Donald Porter, *Tiến Sĩ Giáo Dục (Ed.D.)*

678-481-4110

Carla Parker

404-734-1717

DCSD Thông Báo Mở Rộng Chương Trình Bữa Ăn Miễn Phí cho 105 Trường Học

(STONE MOUNTAIN, GA) — Sẽ có nhiều hơn học sinh của DeKalb County School District (DCSD) được thưởng thức bữa sáng và bữa trưa miễn phí trong năm học 2024-25! District vui mừng thông báo rằng chương trình dinh dưỡng Quy Định về Tính Đủ Điều Kiện của Cộng Đồng (Community Eligibility Provision, CEP) của mình đã được mở rộng. Chương trình hiện được cung cấp tại 105 trường học và mọi học sinh theo học tại một trong những trường học CEP đều đủ điều kiện nhận bữa sáng và bữa trưa miễn phí.

"Chúng tôi rất vui khi mở rộng số lượng chương trình CEP của DeKalb County School District từ 75 lên 105", Tiến sĩ Connie Walker, Giám Đốc Điều Hành Dịch Vụ Dinh Dưỡng Học Đường của DCSD cho biết. "Các chương trình hỗ trợ học sinh và cộng đồng của chúng tôi có vai trò thiết yếu đối với thành công trong học tập. Dịch Vụ Dinh Dưỡng Học Đường sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp học sinh có được trạng thái sẵn sàng học tập nhất có thể."

CEP cho phép các trường học và học khu ở những khu vực có tỷ lệ nghèo đói cao phục vụ bữa sáng và bữa trưa miễn phí cho tất cả học sinh đã ghi danh mà không cần thu thập đơn đăng ký của hộ gia đình. Các trường học áp dụng CEP sẽ được bồi hoàn theo công thức dựa trên tỷ lệ học sinh đủ điều kiện rõ ràng đối với bữa ăn miễn phí dựa trên việc tham gia các chương trình kiểm tra thu nhập cụ thể khác, chẳng hạn như Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) và Phụ Cấp Tạm Thời cho Gia Đình Nghèo Khó (Temporary Assistance for Needy Families, TANF).

Nếu trường học của con quý vị không thuộc danh sách CEP, học sinh có thể đủ điều kiện hưởng [các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá](#). Để đăng ký nhận quyền lợi bữa ăn, hãy truy cập www.schoolcafe.com.

Quý vị có thể xem thực đơn mới của DCSD cho năm học 2024-25 tại <https://www.dekalbschoolsga.org/school-nutrition/menus/>.

XXX